



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการกรม

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์ ตั้งเป้าสหกรณ์โคนมผลิตนมที่มีคุณภาพป้อนสู่โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

ภายหลังจากที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแนวทางในการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น เริ่มตั้งแต่การเพิ่มความเข้มข้นของนม (Total solid) ของนมที่จะเข้าสู่การผลิตนมโรงเรียน จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ ๑๑.๕% จะต้องเพิ่มเป็น ๑๒.๕% และฟาร์มของเกษตรกรที่ส่งนมเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านมาตรฐาน GAP เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนมให้ดียิ่งขึ้น และต้องลดค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนม(Somatic cell count) จากมาตรฐานเดิมที่กำหนดไม่เกิน ๑ ล้านเซลล์ ให้เหลือไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์ ซึ่งทุกมาตรการจะต้องดำเนินการให้ได้ภายในปี ๒๕๖๐



ขณะที่แหล่งผลิตน้ำนมดิบป้อนสู่โครงการนมโรงเรียน ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตที่ส่งมาจากสหกรณ์โคนม ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนมจำนวน ๑๐๑ แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกในระบบสหกรณ์โคนมรวม ๑๙,๔๙๕ คน สหกรณ์ที่มีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ จำนวน ๒๗ แห่ง เป็นโรงงานผลิตนม UHT ๙ แห่ง และโรงงานนมพาสเจอร์ไรซ์ ๑๘ แห่ง กำลังการผลิต ๑,๙๔๔.๑๗ ตันต่อวัน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด ๓๕ จังหวัดที่กำกับดูแลสหกรณ์โคนม ให้กำกับสหกรณ์โคนมทุกแห่งพัฒนากระบวนการผลิตนมและควบคุมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสหกรณ์โคนมมีหน้าที่ในการผลิต

นมเพื่อป้อนสู่ตลาดและเป็นส่วนต้นทางของการผลิตนมโรงเรียน จึงควรตระหนักถึงความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ มีการวางระบบการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของนมที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

และเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำนมดิบและระบบตรวจสอบคุณภาพของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์โคนมที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๒๒๓ ราย จำนวนโคนมของสมาชิก ๒๑,๔๐๔ ตัว มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำนมดิบได้วันละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัน นมที่รวบรวมมาจากฟาร์มสมาชิกในแต่ละวัน เมื่อส่งถึงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งน้ำหนักและการรักษาคุณภาพนมตามมาตรฐานการผลิต นมส่วนหนึ่งจะป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์และนมพร้อมดื่ม UHT เพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน วันละ ๕๐ ตันและผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์จำหน่ายในพื้นที่ ส่วนที่เหลือจะขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปนมที่เป็นคู่ค้าของสหกรณ์



ธุรกิจการรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบของสหกรณ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และระบบ ISO ๙๐๐๑ ๒๐๐๘ ฮาลาล และ HACCP ปริมาณน้ำนมดิบที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิกในแต่ละเดือนเฉลี่ย ๔,๐๐๐ ตัน มูลค่ากว่า ๗๐ ล้านบาท หรือปีละประมาณ ๘๕๐ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๕๘ สหกรณ์มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ๓๒ ล้านบาท

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้รับโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์โคนม เมื่อปี ๒๕๕๒ ด้วยความยึดมั่นในภารกิจหลักคือการดูแลสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ตั้งแต่การตั้งฟาร์ม การเลี้ยง โคนม การรีดนม โดยได้จัดจ้างผู้มีความรู้ด้านสัตวบาลมาส่งเสริมอาชีพให้สมาชิก ช่วยเหลือให้คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม เช่น การจัดการโคนมและการผลิตแม่พันธุ์ การจัดการด้านสุขภาพโคนม การจัดการด้านอาหารสัตว์ บริการหาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำแปลงหญ้าเลี้ยงโคนมแก่สมาชิก การจัดการสาธารณสุขปศุสัตว์และโรงเรือน การจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคนม การควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ การรวบรวมนมและระบบการขนส่งจากฟาร์มสมาชิกสู่ศูนย์รวมนมของสหกรณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการวางระบบดูแลน้ำนมดิบอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยสหกรณ์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้ความรู้และประชุมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกรวมถึงกระจายข่าวสารผ่านสถาน

วิทยุชุมชนของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิก

ขณะเดียวกัน อาหารสัตว์นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงโคนม ซึ่งจะส่งผลให้โคนมมีสุขภาพดี ผลิตน้ำนมได้คุณภาพตามมาตรฐาน ให้ปริมาณผลผลิตต่อตัวมากและคุ้มค่ากับการลงทุน ในปี ๒๕๕๖ สหกรณ์จึงได้ขอจดทะเบียนจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์และขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ เพื่อผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงโคนมประเภทต่าง ๆ โดยการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ feed center ผลิตโดยระบบอัตโนมัติและจัดส่งอาหารสัตว์ถึงฟาร์มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเพียงพอสม่ำเสมอสำหรับการเลี้ยงโคนมตลอดฤดูกาล และในปี ๒๕๕๘ ได้ริเริ่มผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป มีอาหารสัตว์มากกว่า ๑๕ ชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับโคนมในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก ส่งผลให้โคนมมีผลผลิตที่สูงขึ้น มีน้ำนมดิบมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งธุรกิจนี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ และยังเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง รำข้าว กากปาล์ม เป็นต้น



อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำนมดิบที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมนั้น คิดเป็น ๑ ใน ๓ ของปริมาณนม ทั้งประเทศ สิ่งที่ต้องการผลักดันคือ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้เห็นว่านมที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมนั้นเป็นนมที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด นับได้ว่าเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่มีระบบการผลิตนมได้มาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ และยึดสโลแกน “นมของเกษตรกรไทยเพื่อคนไทย” พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เด็กไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ ซึ่งสหกรณ์โคนม ถือเป็นต้นทางของการผลิตนมป้อนสู่ตลาด ดังนั้น คุณภาพของนมที่จะเข้าสู่การแปรรูปเป็นนมโรงเรียนจะต้องได้มาตรฐาน มีการกำกับดูแลที่เข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องนมโรงเรียนบูดเสียหรือไม่มีคุณภาพ และต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการผลิตของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหานี้ลงได้ ดังนั้น ภารกิจสำคัญของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศคือ การผลิตนมที่มีคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนตัวเล็กๆในสังคม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมองและ

กำลังที่จะช่วยพัฒนาชาติและสังคมไทยในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสืบไป













